

BẢN TIN BUỔI CHIỀU TIẾP THEO NGÀY 26/5/2026

Chuyến công du của Bộ trưởng Blinken đến Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan

26/05/2023 09:15 AM EDT

Matthew Miller, Người phát ngôn của Bộ

Ngoại trưởng Antony J. Blinken sẽ tới Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 để tăng cường hợp tác xuyên Đại Tây Dương về các ưu tiên kinh tế và an ninh quốc gia hàng đầu.

Bộ trưởng Blinken sẽ tới Luleå, Thụy Điển từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5, nơi ông sẽ đồng chủ trì, cùng với Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Tại, cuộc họp lần thứ tư của Hội đồng Thương mại và Công nghệ Hoa Kỳ-EU để đẩy nhanh quá trình làm sạch toàn cầu, chuyển đổi công nghệ, yêu cầu Nga chịu trách nhiệm và hỗ trợ Ukraine, đồng thời tăng cường hợp tác thương mại và công nghệ. Ông cũng sẽ gặp Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson và Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billström.

Từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6, Bộ trưởng Blinken sẽ ở Oslo, Na Uy, nơi ông sẽ tham gia cuộc họp không chính thức của các Bộ trưởng Ngoại giao NATO để thảo luận về việc chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 tại Vilnius, hỗ trợ cho Ukraine và các ưu tiên xuyên Đại Tây Dương khác với Đồng minh và khách mời Thụy Điển. Ông cũng sẽ gặp Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre và Ngoại trưởng Na Uy Anniken Huitfeldt.

Vào ngày 1-2 tháng 6, Bộ trưởng Blinken sẽ có mặt tại Helsinki, Phần Lan, nơi ông sẽ nêu bật mối quan hệ song phương bền chặt của chúng ta với Đồng minh NATO mới nhất của chúng ta. Vào thứ Sáu, Bộ trưởng sẽ gặp Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin và Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Pekka Haavisto. Ngoài ra, vào thứ Sáu, Bộ trưởng sẽ có bài phát biểu tại Helsinki để nêu bật tất cả những cách mà cuộc xâm lược của Nga chống lại Ukraine là một thất bại chiến lược và những nỗ lực không ngừng của chúng tôi để hỗ trợ Ukraine bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền và nền dân chủ của mình nhằm theo đuổi một chính sách công bằng, và hòa bình lâu bền

Ngày Quốc khánh Công hòa Hợp tác Guyana

26/05/2023 09:26 AM EDT

Antony J. Blinken, Ngoại trưởng

Thay mặt chính phủ và nhân dân Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, tôi xin chúc mừng nhân dân Cộng hòa Hợp tác Guyana nhân Ngày Độc lập của các bạn. Tuy nhiên, với nỗi buồn sâu sắc, tôi cũng gửi lời chia buồn chân thành nhất về vụ hỏa hoạn chết người tại Ký túc xá trường trung học Mahdia và 19 người Guyan đã thiệt mạng. Chúng tôi cầu chúc chính phủ và người dân Guyana được an ủi trong thời gian bi thảm này và xin gửi lời

chia buồn sâu sắc nhất. Chúng tôi gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến những phụ nữ trẻ sống sót và chúng tôi đang giữ những người vẫn còn nằm viện trong tâm trí của chúng tôi. Chúng tôi sát cánh với cộng đồng Mahdia và người dân Guyana.

Hoa Kỳ vẫn là một đối tác cam kết. Theo thời gian, các giá trị chung của chúng ta về dân chủ và khả năng phục hồi sẽ tiếp tục là nền tảng cho mối quan hệ song phương mạnh mẽ và sôi động của chúng ta. Hai nước chúng ta chia sẻ mối quan hệ giáo dục, lịch sử, kinh tế và văn hóa mạnh mẽ và chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác để tăng cường quan hệ thương mại, hướng tới phát thải carbon bằng không, thúc đẩy trách nhiệm giải trình trong quản trị, hợp tác trong lĩnh vực y tế, thúc đẩy nhân quyền và khuyến khích sự ổn định trong khu vực. Chúng tôi hy vọng sẽ mở rộng các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực an ninh để cùng nhau chống lại hoạt động bất hợp pháp. Chúng tôi tôn vinh mối quan hệ bền chặt giữa người với người, chẳng hạn như thông qua trao đổi giáo dục và nghề nghiệp, giúp củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa các công dân của chúng tôi. Chúng tôi kiên định với những tiến bộ liên tục của mình trong khuôn khổ Đối tác Hoa Kỳ-Caribe để Giải quyết Khủng hoảng Khí hậu 2030 (PACC 2030) đối với những thách thức như biến đổi khí hậu và an ninh lương thực trong năm tới. Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác và cam kết tăng cường quan hệ giữa hai nước chúng ta trong những năm tới.

Đặc phái viên và Điều phối viên của Trung tâm Tham gia Toàn cầu Chuyên công tác của Rubin tới Slovakia, Bulgaria và Bỉ

26/05/2023 08:05 AM EDT

Văn phòng Người phát ngôn

Đặc phái viên và Điều phối viên của Trung tâm Tham gia Toàn cầu James P. Rubin sẽ đi từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 tới Bratislava, Slovakia; Sofia, Bulgaria; và Brussels, Bỉ.

Tại Bratislava, Đặc phái viên Rubin sẽ tham dự Diễn đàn Bratislava GLOBSEC 2023 để thúc đẩy sự phối hợp an ninh khu vực.

Tại mỗi điểm dừng, Đặc phái viên Rubin sẽ gặp chính quyền địa phương và các quan chức EU cũng như các đại diện xã hội dân sự để củng cố sự ủng hộ cho các sáng kiến chống thông tin sai lệch. Ông sẽ thảo luận về những nỗ lực đang diễn ra của Nga và các bên khác triển khai thông tin sai lệch nhằm phá hoại nền dân chủ và an ninh quốc gia, cũng như cách các quốc gia của chúng ta có thể cùng nhau chống lại các mối đe dọa trong không gian thông tin.

Thúc đẩy trách nhiệm đối với các vi phạm và lạm dụng nhân quyền ở Moura, Mali

25/05/2023 03:20 CH EDT

Matthew Miller, Người phát ngôn của Bộ

Vào tháng 3 năm 2022, các phần tử của Lực lượng Vũ trang Mali với sự hỗ trợ của các thành viên của Tập đoàn Wagner do Điện Kremlin hậu thuẫn - một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia - đã tiến hành một chiến dịch quân sự ở Moura, Mali, khiến hơn 500 người thiệt mạng, theo Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. .

Hôm nay, Bộ Ngoại giao đang áp đặt các hạn chế về thị thực đối với hai chỉ huy quân đội Mali theo Mục 7031(c) của Bộ Ngoại giao, Đạo luật Hoạt động Nước ngoài và Phân bổ Chương trình Liên quan vì sự tham gia của họ vào các vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền. Đại tá Moustaph Sangare, khi đó là Tư lệnh Trung đoàn Biệt kích Nhảy dù số 33, và Thiếu tướng Lassine Togola, Quyền Chỉ huy Tiểu đoàn Lực lượng Đặc biệt Tự trị (BAFS), chịu trách nhiệm về các thành phần của Lực lượng Vũ trang Mali đã tiến hành chiến dịch ở Moura.

Đồng thời, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Ivan Aleksandrovich Maslov, người từng là lãnh đạo của Tập đoàn Wagner ở Mali, vì có liên quan đến các hoạt động của Tập đoàn Wagner ở Mali.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy công lý và trách nhiệm đối với các vi phạm và lạm dụng nhân quyền ở Mali. Chúng tôi vẫn cam kết hỗ trợ người dân Mali và kêu gọi bảo vệ và tôn trọng nhân quyền cũng như quay trở lại chế độ quản trị dân chủ do dân sự lãnh đạo. Mối quan hệ đối tác đang diễn ra của Mali với Tập đoàn Wagner đang làm tình hình an ninh trở nên tồi tệ hơn và kéo dài sự đau khổ của con người. Báo cáo của Wagner về việc sử dụng Mali làm trung gian để cung cấp vũ khí cho các chiến binh của họ ở Ukraine càng cho thấy mức độ mà nhóm này sẽ theo đuổi các mục tiêu tài chính và chính trị rộng lớn hơn.

Các hành động phi dân chủ trước cuộc bầu cử ở Campuchia

25/05/2023 02:31 CH EDT

Matthew Miller, Người phát ngôn của Bộ

Hoa Kỳ vô cùng lo lắng về việc chính quyền Campuchia đang ngăn cản Đảng Ánh nền – đảng đối lập lớn nhất của Vương quốc Anh – tham gia cuộc bầu cử quốc gia vào tháng 7 năm 2023.

Các hành động pháp lý giả tạo, đe dọa, quấy rối và cáo buộc hình sự có động cơ chính trị nhắm vào các đảng đối lập, truyền thông độc lập và xã hội dân sự làm suy yếu các cam kết quốc tế của Campuchia để phát triển như một nền dân chủ đa đảng.

Theo đó, Hoa Kỳ không có kế hoạch cử quan sát viên chính thức tới cuộc bầu cử vào tháng 7, một phần của quy trình bầu cử mà nhiều chuyên gia độc lập của Campuchia và quốc tế đánh giá là không tự do và công bằng. Chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi các nhà chức trách Campuchia đảo ngược hướng đi để đảm bảo công dân của họ có thể tham gia vào một nền dân chủ đa đảng, công bằng phù hợp với hiến pháp Campuchia và tự do thực hiện các quyền con người của họ, bao gồm quyền tự do lập hội, hội họp ôn hòa và bày tỏ quan điểm mà không sợ bị trả thù.

Về các cuộc đàm phán hòa bình do Liên minh châu Phi lãnh đạo

02/11/2022 06:24 CH EDT

Antony J. Blinken, Ngoại trưởng

Chúng tôi hoan nghênh bước quan trọng được thực hiện tại Pretoria hôm nay để thúc đẩy chiến dịch “im tiếng súng” của Liên minh châu Phi với việc ký kết chấm dứt chiến sự giữa Chính phủ Ethiopia và Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray. Chúng tôi hoan nghênh các bên đã thực hiện bước đầu tiên này để đồng ý chấm dứt giao tranh và tiếp tục đối thoại để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng nhằm củng cố hòa bình và chấm dứt gần hai năm xung đột. Chúng tôi hoan nghênh việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo và bảo vệ thường dân mà không bị cản trở là kết quả của việc thực hiện thỏa thuận này.

Hoa Kỳ khen ngợi Chủ tịch Ủy ban AU Faki vì sự lãnh đạo của ông cũng như những nỗ lực phi thường của Đại diện cấp cao của AU Obasanjo, cựu Phó Tổng thống Nam Phi Mlambo-Ngcuka và cựu Tổng thống Kenya Kenyatta, người đã tạo điều kiện thuận lợi cho bước tiến quan trọng này hướng tới hòa bình. Chúng tôi cũng khen ngợi Nam Phi đã hào phóng tổ chức các cuộc đàm phán.

Hoa Kỳ vẫn là một đối tác cam kết với quá trình do AU dẫn dắt này và với sự hợp tác của chúng tôi với LHQ, IGAD và các đối tác khu vực và quốc tế khác để hỗ trợ việc thực hiện thỏa thuận hôm nay. Chúng tôi hoan nghênh tuyên bố của Thủ tướng Ethiopia Abiy bày tỏ lòng biết ơn đối với AU và chia sẻ sự ủng hộ của chúng tôi đối với mong muốn của ông ấy về mối quan hệ đối tác nâng cao nhằm hỗ trợ tái thiết và phát triển cho tất cả các cộng đồng ở miền bắc Ethiopia bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột.